

บาท/ดอลลาร์ภาคเข้าแข็งค่าต่อเนื่อง, แรงขายดอลลาร์ยังหนาแน่น

*บาท/ดอลลาร์ภาคเข้ายังคงแข็งค่า หลังแรงขายดอลลาร์มีเข้ามาหนาแน่น ขณะที่ดอลลาร์ คาดว่า ในช่วงนี้ธนาคารแห่งประเทศไทย(ธปท.) อาจจะยังไม่เข้าแทรกแซงมากนัก เพราะไม่สามารถฝืนกระแสการแข็งค่าของสกุลเงินภูมิภาคได้

*รองผู้ว่าการ ธปท.เผยเมื่อค่ำวานนี้ว่า ภาคเอกชนยอมรับความผันผวนของเงินบาทขณะนี้ได้ โดยเงินบาทเคลื่อนไหวสอดคล้องไปกับสกุลเงินในภูมิภาค และบาทที่แข็งค่า ยังไม่เป็นข้อจำกัดต่อการส่งออก

*ธปท.ระบุด้วยว่า เงินบาทที่แข็งค่าขึ้น มีแรงหนุนจากการส่งออกที่ขยายตัวดี ขณะที่ไทยเกินดุลบัญชีเดินสะพัด และยังมีเงินไหลเข้ามากขึ้น ซึ่งสะท้อนถึงความเชื่อมั่นเศรษฐกิจไทย โดยบาทที่แข็งขึ้น เป็นผลดีต่อการนำเข้า ซึ่งจะกระตุ้นการลงทุนของเอกชน และหนุนการฟื้นตัวของเศรษฐกิจในครึ่งปีหลัง

*ดอลลาร์อ่อนค่าลงเมื่อเทียบกับเยน ในการซื้อขายที่ตลาดเอเชียช่วงเช้านี้ โดยปรับตัวลงมาใกล้ระดับต่ำสุดในรอบ 15 ปี ที่เข้าทดสอบในสัปดาห์นี้ ขณะที่นักลงทุนรอดูการกล่าวสุนทรพจน์ของ นายเบน เบอร์นันเก้ ประธานธนาคารกลางสหรัฐ(เฟด) ในวันนี้

*การประชุมประจำปีของเฟดวันนี้ นายเบอร์นันเก้ จะแสดงทัศนะเกี่ยวกับภาวะเศรษฐกิจสหรัฐ ทำให้นักลงทุนระมัดระวัง เมื่อดูจากความไม่แน่นอนเกี่ยวกับการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจ

*นักลงทุนจะรอดูสัญญาณที่บ่งชี้ว่า มุมมองของเฟดที่มีต่อเศรษฐกิจ เปลี่ยนไปหรือไม่ นับตั้งแต่การประชุมนโยบายในเดือนนี้

*ยูโรอ่อนค่าลงเมื่อเทียบกับเยน แต่เทรดเดอร์ในโตเกียว มองว่า ความระมัดระวังต่อการดำเนินการของทางการ เพื่อสกัดการแข็งค่าของเยน อาทิ การแทรกแซงด้วยการขายเยน หรือการผ่อนคลายนโยบายการเงินของธนาคารกลางญี่ปุ่น (บีโอเจ) อาจช่วยสกัดกั้นการแข็งค่าของเยน

*09.12 น. บาท/ดอลลาร์อยู่ที่ 31.30/33 จาก 31.34/38 เมื่อวาน ขณะที่ใน offshore อยู่ที่ 31.31/34 จาก 31.34/37 เมื่อวาน

*เยน/ดอลลาร์ อยู่ที่ 84.34/37 จาก 84.43 ในตลาดนิวยอร์กเมื่อวาน

*ยูโร/ดอลลาร์ อยู่ที่ 1.2707/10 จาก 1.2717 ในตลาดนิวยอร์กเมื่อวาน

"วอลุ่มซื้อ(ดอลลาร์) ค่อนข้างบางมาก และในช่วง 2-3 วันนี้ มี flow ขาย (ดอลลาร์) ก้อนใหญ่ ๆ เข้ามา แล้วแบงก์ชาติก็เลยยังไม่เข้ามาจับ เพราะถ้าแรงขนาดนี้ เข้ามาก็เสียเงินเปล่า ๆ รอให้ขายกันหมดแล้ว ค่อยเข้ามาตีกว่า" ดีลเลอร์ กล่าว

เขา กล่าวว่า เงินบาทเข้านี้ยังคงอยู่ในทิศทางแข็งค่า หลังจากแรงขาย ดอลลาร์จากนักลงทุนกลุ่มต่าง ๆ ยังมีเข้ามาต่อเนื่อง

ขณะที่คาดว่า ธปท.อาจจะชะลอการเข้าแทรกแซงด้วยการซื้อดอลลาร์ไว้ก่อน เพราะดูว่าไม่น่าจะฟันแนวโน้มการแข็งค่าของเงินภูมิภาคได้ โดยคงจะรอให้แรงขาย ดอลลาร์ชะลอลงกว่านี้ จึงจะเข้ามาแทรกแซงอีกครั้ง

ดีลเลอร์ มองว่า เงินบาทในวันนี้ มีแนวต้านแรกอยู่ที่ 31.30 และแนวต้าน ถัดไปที่ 31.25

Source: Bisnews

*อัตราแลกเปลี่ยนที่ปรากฏในรายงานข้างต้น เป็นอัตราแลกเปลี่ยนที่ใช้ซื้อขายระหว่างธนาคาร มีใช้อัตราแลกเปลี่ยนที่ ธสน. ซื้อ/ขายกับลูกค้า

ส่วนค่าและบริหารเงิน ฝ่ายบริหารเงิน ต่อ 2200, 2211-2214

ข้อมูลนี้ถูกจัดทำขึ้นจากการรวบรวม วิเคราะห์และการคาดการณ์ ซึ่งข้อมูลนี้อาจถูกเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และแม้ว่า ธนาคารจะใช้ความพยายามอย่างดีที่สุดในการจัดทำข้อมูลนี้ แต่ธนาคารไม่รับรองความถูกต้องและความสมบูรณ์ของข้อมูล ข้อมูลนี้มีใช้คำเสนอ หรือคำชี้ชวนเพื่อการทำธุรกรรมใด ๆ ธนาคาร และ/หรือผู้จัดทำข้อมูลไม่รับผิดชอบในความเสียหายใด ๆ ก็ตามที่เกิดขึ้นไม่ว่าโดยทางตรง หรือโดย ทางอ้อม อันเนื่องมาจากการนำข้อมูลนี้ไปใช้